



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
28 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ

-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นำไปช่วยผู้ป่วยโควิด และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ที่ทรงผลิตด้วยพระองค์เอง ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok ให้แพทย์พยาบาล ด้าน โฆษกกลาโหมเผยแพร่พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์รวมแล้ว 92 เครื่อง

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, โปสทูเดย์, บ้านเมือง, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ workpointnews, สปริงนิวส์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ acnews, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ themomentum, เว็บไซต์ businesstoday, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ js100, เว็บไซต์ bluechipthai

-เสนอข่าว สร. เผย รัฐบาลยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ปิดพื้นที่และควบคุมการจัดการภายในพื้นที่เสี่ยงสูง อาทิ กรุงเทพฯ ปริมณฑล แหล่งท่องเที่ยว หัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค และจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมาตรการเข้าออกเคสสถานหรือสถานที่พำนัก ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดี โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง หอบหืด ภาวะที่ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ เช่น กำลังรับยาเคมีคุ้มกัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายคือ กลุ่มเด็กเล็กอายุไม่เกิน 5 ปี

-ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงสถานการณ์วันที่ 27 มี.ค. มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 91 ราย กลับบ้านได้ 9 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายอายุ 50 ปี รักษาตัวในรพ.สุโงโกลก จ.นราธิวาส ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,136 ราย ยังรักษาอยู่ 1,034 ราย รักษาหายแล้ว 97 ราย เสียชีวิตรวม 5 ราย อาการหนัก 11 ราย แบ่งผู้ติดเชื้อที่พบเพิ่มเป็น 3 กลุ่ม **กลุ่มที่ 1** ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 30 ราย เป็น สนามมวย 5 ราย สถานบันเทิง 7 ราย สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้ 18 ราย **กลุ่มที่ 2** รายใหม่ 19 ราย เดินทางจากต่างประเทศ 10 ราย เป็นคนไทย 9 ราย ชาวต่างชาติ 1 ราย อาศัยหรือทำงานอยู่ในสถานที่แออัด 5 ราย ขับรถโดยสาร พนักงานเสิร์ฟ และเจ้าของธุรกิจ และปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 4 ราย **กลุ่มที่ 3** ผู้ที่พบเชื้อต้องรอสอบสวนประวัติ 42 ราย ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 11 รายยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยจากการตรวจสอบรายงานผู้ป่วยยืนยัน พบมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 11 คน ได้แก่ผู้ป่วยรายที่ 34, 765-768, 866-867, 953 และ 979-981 มีทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สาเหตุการติดเชื้อมีทั้งการที่ผู้ป่วยไม่บอกประวัติความเสี่ยง และติดจากผู้สัมผัสใกล้ชิด

-สร. รับมอบแอลกอฮอล์เกรดสำหรับยา และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อความเข้มข้น 70% ปริมาณ 30,000 ลิตร จาก บ.ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม และจะกระจายต่อไปยังรพ.ในสังกัดทั่วประเทศ

-ปลัด สร. กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่พบว่าติดเชื้อมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1.ผู้ปฏิบัติงาน 2.ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลทั้งจากภาครัฐและเอกชน จะต้องมีการสอบสวนโรคว่ามีการติดเชื้อจากการทำงาน หรือการผิดพลาดทางระบบ จากนั้นจะปรับมาตรการเฝ้าระวังการดูแลผู้ป่วยให้รัดกุมมากขึ้น เพราะบางครั้งอาจเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ อาทิ เจ้าหน้าที่เข็นเปล เจ้าหน้าที่ทำงานในรพ. อสม. รวมถึงผู้สูงอายุ เกิน 70 ปี เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ และผู้มีโรคประจำตัว ดังนั้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จะต้องดูแลให้เหมาะสม

-สร. เตือนผู้ที่ไปสนามมวยแล้วไม่แสดงตัว กลับไปคลุกคลีคนในครอบครัว ไปทำงานต่อ ทำให้ผู้ป่วยจากกรณีสนามมวยอย่างต่อเนื่อง ขอให้คนรุ่นแรกๆ ไปสนามมวยแสดงตัวเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค

-กรมอนามัย กล่าวว่า การเว้นระยะห่างทางสังคมต้องร่วมกันทำให้ได้เกิน 80% จึงจะหยุดเชื้อได้ ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สร. หยุดอยู่กับที่ 14 วัน เดินทางเฉพาะที่จำเป็น ต้องหยุดสังสรรค์ในพื้นที่ส่วนตัว ลดทุกกิจกรรม กรณีกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี กลุ่มที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการป่วยขอให้ประสานไปยังสาธารณสุขใกล้บ้าน สำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้ปิดการทำงาน ขอให้ยึดแนวปฏิบัติในการดูแลพื้นที่ ดูแลสุขภาพพนักงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการมีระยะห่าง สถานที่พักอาศัยแบบไม่ใช้บ้านเรือน อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม หรือแฟลต ซึ่งมีทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ ต้องจัดการความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม พนักงาน ผู้พักอาศัย ส่วนผู้ที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน 14 วัน แนะนำเก็บอาหารสด ผัก-ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในปริมาณพอเหมาะ ให้ยึดหลัก 3 ส. 1.สะอาดปลอดภัย ภาชนะบรรจุ และสถานที่เก็บอาหารต้องสะอาด 2. สัดส่วน ควรแยกประเภทอาหารเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน 3. สิ่งแวดล้อมเหมาะสม จัดเก็บอาหารในอุณหภูมิที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุอาหารให้เก็บไว้ได้นาน สำหรับอาหารปรุงสำเร็จบรรจุกระป๋อง ผลไม้และน้ำผลไม้กระป๋อง รวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆ ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ต้องมีเลข อย. สถานที่ผลิต วันผลิต วันหมดอายุ กระป๋องไม่บวม ไม่เป็นสนิม ห้ามอุ่นอาหารทั้งกระป๋อง อาหารกระป๋องที่กินไม่หมด ต้องถ่ายใส่ภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และเก็บในตู้เย็น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการออนไลน์, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, เว็บไซต์ js100, เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับแผนงาน "รวมพลังเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19" ที่หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เช่น สธ., สปสช., สสส., สวรส., สรพ., สพฉ., และด้านสังคม เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนอภ. เครือข่ายหมออนามัย 7 องค์กร ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ สถาบันวิชาการ ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ สนับสนุนธรรมนูญประชาชน เน้นปกป้องผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในชุมชน</p>	
<p>ประเด็นที่มีผลกระทบด้านการสื่อสาร</p> <p>1.รมว.สธ.ให้สัมภาษณ์กรณีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ sanook, ผก.ออนไลน์, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวถึงกรณีรมว.สธ.ตำหนิแพทย์ที่ติดเชื้อ ว่า รมว.สธ.ได้ออกคลิปแสดงความเสียใจแล้ว เนื่องจากได้ข้อมูลคนละชุด เมื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อมี 2 ส่วน จึงแก้ไข ซึ่งรมว.สธ.ยอมรับแต่ต้นว่าไม่ใช่แพทย์ แต่พร้อมสนับสนุนทุกด้านเพื่อไม่ให้บุคลากรเสียกำลังใจ นอกจากนี้ ยังช่วยประสานความช่วยเหลือเงิน ซึ่งการทำงานอาจมีปัญหาบ้าง แต่เชื่อว่ามีวุฒิภาวะเพียงพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊ก Wanchai Roujanavong อดีตอธิบดีอัยการ ระบุถึงกรณีรมว.สธ.ให้สัมภาษณ์ตำหนิแพทย์บางคนไม่ระมัดระวังตัวจนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า รมว.สธ.พูดเหมือนตำหนิหมอทุกคน ทำให้โดนคนในโซเชียลรุมตำหนิ ถ้าระบุว่า ผอ.รพ.สมุทรปราการไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาไม่กี่ตัวเอง 14 วัน ยังจัดงานเลี้ยงส่งในห้องคาราโอเกะโดยไม่ป้องกัน ทำทุกอย่างที่เสี่ยง ก็สมควรที่รมว.สธ.จะตำหนิ ส่วนผอ.คนดังกล่าวฝ่าฝืนคำสั่ง สธ. หลายเรื่อง ควรตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ทวิตเตอร์</p> <p>-เสนอข่าว แม่ รมว.สธ.ออกมาขอโทษบุคลากรทางการแพทย์ที่สื่อสารโดยไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 แต่ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ยังไม่พอใจถึงขั้นติดแฮชแท็กขบไล่ในทวิตเตอร์ พร้อมให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลอย่างกว้างขวาง ขณะที่ประชาชนหลายประเทศทั่วโลกก็ร่วมให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุขของตัวเองเช่นกัน</p> <p>2.ผอ.รพ.ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นำพล แคนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ ชี้แจงประเด็นข่าวมีการเลี้ยงส่งตำแหน่ง ร้องคาราโอเกะและเดินทางไปต่างประเทศ ทำให้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นเหตุให้รมว.สธ.ตำหนิจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ ว่า ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ 17-25 ม.ค. ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีมาตรการห้ามเดินทางและไม่มีผู้ติดเชื้อที่สหรัฐ หลังจากทำงานที่รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับคำสั่งให้ย้ายมารพ.สมุทรปราการช่วงต้นเดือน มี.ค. เรื่องคาราโอเกะเป็นห้องที่สร้างไว้ที่รพ.ปราจีนบุรีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลายเป็นได้เข้าไปในห้องดังกล่าวช่วงต้นเดือน มี.ค. เพื่อตรวจเช็คห้อง โดยอยู่ในห้องประมาณ 1 ชั่วโมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 7 คน ทั้งนี้ โทมัสไลน์เดือนมี.ค.ได้เขียนรายงานส่งให้สธ.แล้ว ส่วนผู้ใกล้ชิดยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทั้งที่ จ.ปราจีนบุรี และรพ.สมุทรปราการ</p> <p>-นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า จากการที่ผอ.รพ.สมุทรปราการป่วยโควิด-19 ทำให้มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดประมาณ 21-22 ราย เสี่ยงติดเชื้อ</p> <p>3.อสม.เผยหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ workpointnews, สปริงนิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, ผก.ออนไลน์, เว็บไซต์ acnews, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว อสม.หลายพื้นที่สะท้อนว่า ไม่ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยและถุงมือ ขณะที่ สธ. ชี้แจงว่า อสม. 8 หมื่นคนที่ได้รับการฝึกฝนได้เดินเคาะประตูบ้านแล้ว 3 ล้านหลังคาเรือน แต่การทำหน้าที่ของ อสม.ไม่ได้เข้าไปดูแลผู้ป่วย ดังนั้น จะสนับสนุนหน้ากากอนามัยและแว่นตาเพื่อป้องกันการกระเด็นของละอองฝอยน้ำลาย ซึ่งจะเร่งจัดส่งให้กับ อสม.โดยเร็วที่สุด ส่วนถุงมือกับแอลกอฮอล์ไม่อยู่ในมาตรฐานที่สมควรใส่เพราะจะมีปัญหาในการทำความสะอาด ได้คำแนะนำอสม.แล้วไม่ให้สัมผัสผู้ป่วยและต้องหมั่นล้างมือ</p> <p>4.มาตรฐานชุดตรวจโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ workpointnews, สปริงนิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, ผก.ออนไลน์, เว็บไซต์ acnews, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงการขยายชุดตรวจโควิดออนไลน์ ว่า การตรวจหาเชื้อต้องทำหลังรับเชื้อแล้ว 5 วัน ส่วนการตรวจจากภูมิคุ้มกันหรือ rapid test ต้องใช้เวลาเกิน 5 วัน บางชุดตรวจใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์ ส่วนสธ.ใช้การตรวจสารพันธุกรรมจากเชื้อซึ่งจะพบหลังรับเชื้อ 3-5 วัน วันนี้มีผู้นำเข้าชุดตรวจยื่นขอใบอนุญาต 5 รายการ วิทยาลัยการแพทย์ให้ใบรับรอง 2 ราย ส่วนอีก 2 รายอนุญาตแบบมีข้อแนะนำ ส่วนการขออนุญาตชุดตรวจจากภูมิคุ้มกัน มีผู้ยื่นขอ 15 ราย ผ่านเกณฑ์เพียง 2 ราย ซึ่งการแปลผลแบบไม่เข้าใจจะมีความเสี่ยง ที่โฆษณาว่าตรวจเร็ว คือเร็วในขั้นตอนการตรวจเท่านั้น</p> <p>5.ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, เว็บไซต์ bbc, เว็บไซต์ workpointnews, สปริงนิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ acnews, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ชี้แจงเรื่องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หลังบุคลากรบางส่วนเปิดเผยว่า อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขาดแคลนจนรพ.หลายแห่งต้องประกาศรับบริจาค ยืนยันว่า วันนี้สธ.จัดสรรอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เจ้าหน้าที่รพ.ทุกสังกัด เช่น สธ. ทหาร ตำรวจ กรมราชทัณฑ์ สภากาชาดไทย ที่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างเพียงพอ ขณะที่ อภ.เป็นผู้จัดหาและกระจายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไปยัง รพ. สังกัด สธ. ส่วน รพ.มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ รพ.เอกชน และรพ.สังกัด กทม. จะซื้อตรงจากโรงงานผู้ผลิต ส่วนหน้ากาก N95 และชุด PPE อภ.กระจายและจัดสรรไปรพ.ต่าง ๆ โดยคำนวณจากข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและผู้ที่จะเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังในรพ. แต่ละแห่งของกรมควบคุมโรค และจัดเตรียมชุด PPE และหน้ากาก N95 ไว้อีก 10,000 ชุด สำหรับรพ.ทุกสังกัดในกทม.ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ สธ.ยังได้รับบริจาคอุปกรณ์ PPE จากประเทศจีนและมูลนิธิแจ๊ค หม่า รวมทั้งจากภาคเอกชนอื่น ๆ ด้วย จึงขอให้มั่นใจว่ามีเพียงพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 9,TNN,Thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว ปลัด สธ. เผยว่า นายกา ได้อนุมัติงบกลาง 1,500 ล้านบาทให้กับ สธ. นำไปบริหารจัดการซื้ออุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ในการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งสธ.จะโอนใต้งค์การเภสัชกรรมไปสั่งซื้อจากจีนและญี่ปุ่นแบบรัฐต่อรัฐ คาดว่าจะซื้อยาฟ้าวิพิราเวียร์ได้ประมาณ 340,000 เม็ด เพียงพอให้กับประชาชน 6,000 คน โดยจะใช้ในรายผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง ส่วนในรายที่มีอาการไม่รุนแรงรักษาตามอาการ</p> <p>6.โครงการตรวจเชื้อโควิดที่บ้านถูกระงับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีหมอแล็บแพนด้าเตรียมนำรถไปบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า เป็นหน้าที่ของ สธ.จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างจิตอาสากับมาตรฐานของการดูแลสุขภาพ กรณีรถบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยหลักการต้องขออนุญาตตามมาตรฐานด้วย</p>	
<p>ประเด็นมีการรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์ hooninside, เว็บไซต์ประชาชาติ, เว็บไซต์ businesstoday, เว็บไซต์ 77khaoded, เพจอุตรดิตถ์ 24 ชั่วโมง, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ thainews, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-กทม. รพ.ตากสิน สังกัดโรคมอ-พยาบาล 5 คน 14 วัน หลังพบคนไข้ 1 รายที่มาหารพ.วันที่ 24 มี.ค. ติดเชื้อโควิด-19</p> <p>-จ.ชลบุรี ธนาคารกสิกรไทย ประกาศปิดสาขาอ่าวหิน และสาขาเทศบาลโกลด์สโรว์ หลังได้รับการยืนยันพบพนักงานติดเชื้อจริง</p> <p>-อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์ แถลงข่าวยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 ราย</p> <p>-บุรีรัมย์ สั่งปิด 3 หมู่บ้าน หลังป่วยโควิดเพิ่มเป็น 9 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากการดื่มสังสรรค์ในหมู่บ้านต้องนำมากักตัว 15 คน ผู้ว่าฯ ย้ำหากฝ่าฝืนโทษหนัก</p> <p>-นราธิวาส แถลงเปิดรพ.สนาม พบผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 2 ราย และกำลังรักษาในรพ. 5 ราย</p> <p>-ภูเก็ต พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 7 ราย ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง และส่วนใหญ่อาการอยู่ในเกณฑ์ดี</p> <p>-สุรินทร์ ป่วยโควิดเพิ่ม 1 ราย เป็น 6 ราย เป็นหมอนวดหญิง กลับบ้านโดยบินจากภูเก็ต-กทม.-บุรีรัมย์</p> <p>-ปัตตานี ยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 33 คน</p> <p>-มุกดาหาร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 4 ผู้ว่าฯ สั่งกำหนดเวลาปิด-เปิดร้านสะดวกซื้อ 05.00 – 22.00 น. ให้มีผลทันที</p> <p>-เลย ติดโควิด-19 รายที่ 2 คาดสาเหตุติดบูหรี่ไฟฟ้าร่วมกับคนที่ติดเชื้อ</p> <p>-แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 1 คน เน้นให้ประชาชนดูแลตนเองและคนรอบข้างอย่างใกล้ชิด</p> <p>-นครราชสีมา พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็นหญิง อายุ 25 ปี เป็นพนักงานอยู่ที่ฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา รวมยอดสะสม 12 ราย</p> <p>-นครสวรรค์ พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 คน รายแรกเป็นหญิง เพิ่งกลับจากออสเตรเลีย ขณะนี้รักษาอยู่ที่ รพ.บรรพตพิสัย อีก 1 ราย เป็นชาย เป็นตึกเจในฝั่งที่กรุงเทพฯ รักษาที่รพ.ลาดยาว รวมยอดสะสม 5 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ thaiqoute, เว็บไซต์ thestandard, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ thaipbs, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์ One31, สปริงนิวส์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวชื่นชมประชาชนที่ให้ความร่วมมือมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การเว้นระยะห่างในการนั่งรถโดยสารประจำทาง ในการนั่งรับประทานอาหาร พร้อมกันนี้ สธ.ได้รายงานให้ทราบว่าจะมีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อเพียงพอ มีการปรับปรุงโรงแรมให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ 250 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อย ส่วนเวชภัณฑ์ มีการอนุมัติให้บริษัทเอกชนจำหน่ายชุดตรวจแบบสอดเข้าโพรงจมูกเพิ่มเติม 12 บริษัท และชุดเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันอีก 3 บริษัท</p> <p>-ปลัด ก.พาณิชย์ รายงานมาตรการดูแลสินค้า โดยคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 7 แห่ง ยืนยันว่าไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาหน้าฟาร์ม 2.80 บาท คาดว่าปัญหาเกิดจากพ่อค้าคนกลาง ส่วนสินค้าอื่น ๆ ขณะนี้ราคาเดิม พร้อมกันนี้ได้เตรียมการแก้ปัญหาหน้ากากอนามัย โดยตั้งศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยระดับชาติ พร้อมตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับเวชภัณฑ์ป้องกันระดับประเทศ และอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตส่งออกปณอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย</p> <p>-ปลัด ก.มหาดไทย เสนอให้จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากและความเสี่ยงสูง ยกกระดับการป้องกันให้เข้มข้นขึ้นทุกมาตรการ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี ระยอง อุบลราชธานี และที่เน้นหนักมากเป็นพิเศษ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมถึงภูเก็ต โดยแต่ละจังหวัดให้ปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรการของสธ. ด้าน ก.การต่างประเทศ เตรียมประชุมเพื่อจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำนำคนไทยกลับจากอิตาลี จากนั้นจะประสานกับ สธ. เพื่อหามาตรการดูแล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ปลัด ก.มหาดไทย พิจารณาผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bluechipthai, เว็บไซต์ nationtv</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย การลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันที่ 28 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชม. ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่หรือลงทะเบียน ก.การคลังสามารถโอนเงินไปได้ทุกธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ จะได้รับเงินเร็วที่สุด 7 วันทำการ หลังจากการลงทะเบียนและตรวจสอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ธนาคารออมสินแจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ ลงทะเบียนที่บ้านได้ 24 ชั่วโมง ขอให้ทำตามรัฐบาลแนะนำ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวเพิ่ม 34 จุดเสี่ยง ถึง 30 เม.ย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว รมว.คมนาคม ย้ำคัดกรองการเดินทางภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ อย่างเข้มข้น ด้าน ขบ.ขยายเวลาต่อใบอนุญาตใบขับขี่ ทะเบียนรถยนต์ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ขณะที่การเดินทางออกนอกกทม.ทุกช่องทาง ช่วง 21-26 มี.ค. ลดลงต่อเนื่อง มีการเพิ่มขบวนรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเสริม เพื่อให้บริการช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อลดความแออัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ยังไม่พบนักโทษติดเชื้อเพิ่ม ส่วนกรณีเรือนจำกลางราชบุรี พบผู้ต้องขังชายติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังรายดังกล่าว เข้ารับการตรวจ จะทราบผลในวันที่ 28 มี.ค.นี้</p> <p>-นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในราชทัณฑ์หรือเรือนจำยังใช้ไม่ได้ วันนี้กรมราชทัณฑ์เพิ่งจะพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งได้แยกออกจากนักโทษอื่นและส่งรพ.ราชบุรี ไปแล้ว พร้อมกักตัวนักโทษและผู้อื่นที่สัมผัสโรคตามหลักเกณฑ์ ปิดเรือนจำห้ามญาติเยี่ยม 14 วัน จำนวนนักโทษทั้งหมดขณะนี้มียัง 377,722 คน กระจายในเรือนจำ 15 แห่งทั่วประเทศ กรมราชทัณฑ์จึงต้องเข้มงวดกับนักโทษเข้าใหม่ ญาติที่มาเยี่ยม เจ้าหน้าที่ที่อาจนำเชื้อจากภายนอกเข้ามา แม้แต่ Supplier ที่ส่งวัตถุดิบอาหารหรือสิ่งของอื่น ๆ ล้วนแต่นำเชื้อเข้ามาในเรือนจำได้ทั้งสิ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เตรียมเสนอ สธ. พิจารณาเปิดรพ.สนามภายในสถาบันฯ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ถูกส่งตัวมาจากรพ.ต่าง ๆ โดยจะใช้หอพักนักศึกษาเป็นสถานที่รองรับ มีพื้นที่ 21.5 ไร่ ใช้อาคารหอพัก 3 อาคาร รวม 351 ห้อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอาซิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ออกคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ ประกาศให้ทุกมัสยิดในสังกัด งดละหมาดญมาอะห์ (ละหมาดร่วม) และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มีสยิด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้น</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีการแชร์ข่าว 13 สมุนไพรไทย มีติดบ้านไว้ ต้านโรคร้ายจากไวรัส COVID-19 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุว่า การรับประทานพืชผัก สมุนไพรและผลไม้ มีแค่การศึกษาวิจัยว่ามีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลบิดเบือน</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ thaipbs, ทวีช่อง One31, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก (27 มี.ค.) ยอดผู้ติดเชื้อ 542,788 คน ใน 175 ประเทศและเขตแดน เสียชีวิต 24,361 ราย อิตาลีและสเปนมีผู้เสียชีวิตรายใหม่เกิน 700 ราย เยอรมนีผู้ติดเชื้อสะสม 43,938 คน แต่เสียชีวิตน้อยกว่าชาติอื่นๆ ในยุโรปคือ 267 ราย หายแล้ว 5,673 คน อังกฤษมีผู้ติดเชื้อสะสม 11,812 คน เสียชีวิต 580 ราย หายแล้ว 150 คน</p> <p>-มีรายงานว่า กระแสเรียกร้องให้ นพ.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ลาออก โดยตั้งเป้าหมายรวบรวมรายชื่อ 1 ล้านคนบนเว็บไซต์ Change.org ตั้งแต่เดือน ก.พ. ตอนนี้มีผู้ลงรายชื่อมากกว่า 588,000 คน</p> <p>-จีน พบผู้ป่วยโควิดคนแรกที่เมืองอู่ฮั่น เป็นแม่ค้าขายกุ้งเป็น ๆ อายุ 57 ปี อาศัยอยู่ที่ห้องเช่าใกล้ตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัวหนาน เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2562 ไปรพ.เมืองอู่ฮั่นหมายเลข 11 แพทย์ให้ยาแก้อักเสบามากินแต่อาการไม่ดีขึ้น จึงไปฉีดยาแก้อักเสบที่คลินิกใกล้บ้าน จากนั้นอาการทรุดหนัก กลับไปรพ.อีกครั้ง แพทย์แจ้งว่ามีคนไม่สบายหลายคนแล้วและส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าหรือลูกค้าที่ซื้อของจากตลาดค้าปลาหัวหนาน</p> <p>-สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยโควิด-19 มากที่สุดในโลก หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเกิน 86,000 คน ขณะที่จีน 81,828 คน อิตาลี 80,589 คน นอกจากนี้ พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย เป็นชายทั้งคู่ โดยรายแรกได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ส่วนรายที่ 2 รับแจ้งเมื่อวันที่ 26 มี.ค.</p> <p>-ตุรกี ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 3,629 คน เสียชีวิต 75 ราย หลังประชาชนพากันดื่มเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เพราะคิดว่าจะช่วยป้องกันและฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 30 ราย อาการสาหัส 20 ราย</p> <p>-ลาว ยอดผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ที่ 6 ราย</p> <p>-อังกฤษ แมตต์ แฮนค็อก รมต.สธ.อังกฤษ แจ้งผ่านทวิตเตอร์ว่า ติดเชื้อโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้ไม่ถึง 2 ชั่วโมง นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ก็แจ้งว่าติดเชื้อเช่นเดียวกัน</p> <p>-ญี่ปุ่น ระบุการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 15 วันสำหรับคนไทยเป็นการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ 28 มี.ค. 2563 ส่วนผู้มีวีซ่าประเภทเข้าได้หลายครั้งและมีเอกสาร Re-Entry จะได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้</p> <p>-สิงคโปร์ ออกกฎใหม่ควบคุมการแพร่ระบาด ระบุว่า หากใครตั้งใจจะเข้าใกล้ผู้อื่นในช่วงนี้ จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ห้ามยืนและนั่งใกล้กันเกิน 1 เมตร ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 683 ราย เสียชีวิต 2 ราย</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ทะลุคนทะลุข่าว</p> <p>-เสนอว่า สถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 1 พันราย เสียชีวิต 4 ราย และมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่ละวันกว่า 100 ราย แม้รัฐบาลจะใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งศอ.โควิด-19 สกัดยับยั้งการแพร่ระบาดก็ตาม ซึ่งก่อนหน้านี้ อาจารย์แพทย์หลายคนหลายองค์กร ได้เตือนและมีข้อเสนอเรื่องการปิดเมือง ปิดประเทศ 14-21 วัน และควรให้ความสำคัญกับ Social distancing พร้อมกับเตือนว่าไทยกำลังมีโรคโควิดจากอิตาลีแพร่ระบาด นอกจากนี้ แม้สถานการณ์โควิดในจีนเหมือนจะลดความรุนแรง แต่จีนกำลังเกิดการติดเชื้อระลอกใหม่จากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะรักษายากกว่าที่ผ่านมาเพราะไวรัสพัฒนาตัวเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอว่า ผลการวิจัยอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทั้งจากองค์การอนามัยโลก ประเทศจีน และอิตาลี พบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิต ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี มีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า 1% ในขณะที่ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิต 8.0-9.6% และอายุ 80 ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 14.8-19.0% จึงต้องดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็ก ควรปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและ สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ และเมื่อมีอาการป่วยต้องรีบพบแพทย์โดยเร็ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร</p> <p>-เสนอว่า นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้แนวทางการดำเนินชีวิตในระยะ 1 เดือนต่อจากนี้ ดังนี้ ต้องวางแผนการใช้เวลาให้เหมาะสม ใช้เวลาตามข่าวแค่วันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และเลือกติดตามเฉพาะสำนักข่าวหรือสื่อที่เชื่อถือได้ ใช้เวลาช่วงนี้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว จัดสรรเวลาสำหรับดูแลสุขภาพตัวเอง ด้านจิตใจ ควรมีเวลาฝึกจิต เช่น ฝึกหายใจคลายเครียด ฝึกสมาธิ ช่วยผ่อนคลายและดึงสติให้มีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น หลังผ่าน 1 เดือนนี้ไปแล้ว มีแนวโน้ม 2 แบบ คือ หากทุกคนให้ความร่วมมือป้องกันตัวเอง ไม่ออกไปสร้างความเสี่ยงในการรับเชื้อ เราจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่หากสถานการณ์แยกลง ต้องเตรียมมาตรการรับมือ ซึ่งแย่งที่สุดคือ การต้องอยู่ในสถานที่จำกัดหรืออยู่บ้านมากขึ้น</p>	
<p>นโยบายหวานน้อยสั่งได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร, เว็บไซต์ ntiontv, เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้” โดยได้รับความร่วมมือจากร้านกาแฟ 11 แปรนต์ที่มีสาขาทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายฯ ได้แก่ 1.คาเฟ่เมซอน 2.อินทนิล 3.ออลคาเฟ่ 4.คัสสรร 5.เบลลิณี 6.กาแฟมวลชน 7.กาแฟมวลชน @ซีพีเฟรชมาร์ท 8.กาแฟจิ้งเกิ้ล 9.กาแฟอราปิเทีย 10.ดอยช้าง และ 11.ทรูคอฟฟี่ โดยคิดค้นเครื่องดื่มสูตรหวานน้อยจำหน่ายในร้านและร่วมประชาสัมพันธ์นโยบาย “หวานน้อยสั่งได้” เพื่อจูงใจให้ประชาชนเลือกเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ ลดโอกาสเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและฟันผุ</p>	-
<p>คำแนะนำสำหรับคนทำงานที่บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs, เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ จริยวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า คนที่ต้องทำงานที่บ้านหรือเรียนผ่านออนไลน์ ส่วนใหญ่จะปรับตัวได้ค่อนข้างยากในช่วงแรก ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันยังมีเรื่องข่าวต่าง ๆ รวมถึงการจำกัดพื้นที่ ทำให้เกิดความเครียดได้ แนะนำให้สำรวจตัวเองว่าอยู่ในภาวะเครียดหรือไม่ โดยในส่วนของสุขภาพกาย ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอาจมีอาการกำเริบขึ้นได้ เช่น ความดันขึ้น นอนไม่หลับหรือนอนมากกว่าปกติ เบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารมากกว่าปกติ มีอาการปวดคอ ปวดไหล่ เนื่องจากฮอร์โมนความเครียดจะส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหดเกร็ง ส่วนการสังเกตจากสุขภาพจิต หากเป็นคนที่มีโรคประจำตัว ต้องหมั่นสังเกตอารมณ์ และต้องกินยาให้ตรงเวลา ขณะที่คนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว ให้สังเกตว่ามีความกังวลหรือไม่ ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้จนทำให้มีปากเสียงกับคนใกล้ชิด รวมไปถึงไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออยากเก็บตัวอยู่คนเดียว ไม่ต้องการพูดคุยกับใครหรือไม่ หากพบว่าเริ่มมีภาวะเครียดควรพูดคุยกับคนใกล้ชิด หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>	-